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รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ 
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม ๒๕๖8 เวลา 14.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 
๑. รายนามผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนฤมล  พุกพิกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ประธาน 
 2. นางทรรศนารี   พุทธิโชติ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 3. นางสาวแววจันทร์       พงษ์จันตา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุนันทา ชารีผาบ   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 5. นายศุภนิตย์   ใจคง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 7. นางสาวนลิน ี  กิตติวัฒนากุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  

8. นางวารี    นิลเดช   คนงาน 
๒. รายนามผู้ไม่มาประชุม 
  - ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
- ไม่มี 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน   
ประธาน  มอบให้เลขานุการดำเนินการ 
เลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมประจำสัปดาห์ ในวันที่ 20 มกราคม 2568 ณ สำนักงานเกษตร 

อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
ที่ประชุม ไม่มีข้อแก้ไข 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน  - ไม่มี  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
            4.1.1 นางสาวนฤมล  พุกพิกุล เกษตรอำเภอเสาไห้ ได้แจ้งสอบถามเจ้าหน้าที่เกี ่ยวกับ ทุกคนทราบว่า 
โครงการงบประมาณปี พ.ศ.2568 ที่จะจัดในสัปดาห์นี้ 
  นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบดังนี้           

1. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม 
ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 
(ชีวภัณฑ์และการจัดการวิธีต่างๆ) และเทคโนโลยีด้านดินปุ๋ยที่เหมาะสม งบประมาณ 13,500 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการทำการเบิกจ่ายภายใน 31 มกราคม 2568 
                                                                                                                              /โครงการ... 
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  2. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการสุขภาพพืชเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับขับเคลื ่อนกา ร
ดำเนินงานและจัดทำแปลงเรียนรู้ดินปุ๋ย งบประมาณ 5,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 
  3. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) กิจกรรมย่อย
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช.  ได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช ในวันที่ 15 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 1,500 บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการขอรายงานนายอำเภอ และจะทำการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ส่งเบิกจังหวัดเรียบร้อย 
  นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 
  1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ได้ดำเนินการจัดอบรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ส่งเบิกจังหวัดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว 
  นางสาวแววจันทร์ พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่า 
จะดำเนินการโครงการดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ อยู่ระหว่างการจัดทำการเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือ
การแพทย์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร และวัสดุสำนักงาน งบประมาณ 7,500 บาท ได้ดำเนินการส่งจังหวัด
เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2568 เรียบร้อยแล้ว 
  2. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
การจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชเชิงรุกและการแจ้ง
เตือนสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและการแจ้งเตือน สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืชใน ศจช. และพ้ืนที่เสี่ยง จำนวน 3 แปลง อยู่ระหว่างการซ้ือวัสดุสำนักงาน และจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล 
งบประมาณ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ไดด้ำเนินการเบิกจ่ายไปจังหวัดภายในวันที่ 23 มกราคม 2568 
เรียบร้อยแล้ว   

4.1.2 เกษตรพิรุณราช ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องรายงานให้ตรงเวลาด้วย เกษตรอำเภอเสาไห้   
         นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า 

ได้มีเกษตรกรเข้ารับบริการ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2568  ได้มีเกษตรกรมาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 3 
ราย เพ่ีอขอรับการช่วยเหลือด้านดินและการปรับปรุงดิน สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ได้ให้คำแนะนำ และสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ปอเทือง รายละ 1 กระสอบ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
                          /4.1.3... 
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 4.1.3 ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบลทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหยุดเผา เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 
          นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ใน
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2568 ไมม่ีจุดความร้อนเกิดขึ้นในอำเภอเสาไห้   

4.1.4 เกษตรอำเภอ ขอเน้นย้ำให้อำเภอดูแลกิจกรรม 5 ส. ในตัวอาคารและบริเวณสำนักงานด้วย  
4.1.5 ประชาสัมพันธ์การหยุดเผา เพื ่อลดมลพิษทางอากาศ ขอให้เจ ้าหน้าที ่ประจำตำบล ช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดเผา เพ่ือลด 
4.1.6 ขอให้เกษตรตำบลทุกท่าน ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเรื่องการข้ึนทะเบียน เพ่ือทำการเกษตร  
4.1.7 โครงการเปียกสลับแห้ง ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำตำบล ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน เพื่อให้เกษตรกร 

เกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไป  
นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่าในตำบลช่วงนี้ยังไม่มี 
4.1.8 งาน green day เป้าหมาย 30 ราย ตามที่ได้มอบหมายให้นายศุภนิตย์ ใจคง รวบรวมนั้น 
         นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่า เกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ที่จะเข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 มกราคม 2568 จำนวน 30 ราย ได้เดินทางไปร่วมงานครบ 30 ราย ตาม
เป้าหมายเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม  รับทราบ  
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  1. ปัญหาที่เกิดในการทำงาน 
         นายศุภนิตย์  ใจคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 

นางสาวสุนันทา ชารีผาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวแววจันทร์  พงค์จันตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา  
นางสาวนลินี  กิตติวัฒนากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางสาวพรรณทิพา  ลีทหาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางทรรศนารี  พุทธิโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา 
นางนิตยา  ชินจักร เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งว่ายังไม่มีปัญหา        

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   

1. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ดำเนินการอยู่เวรยาม โดยเคร่งครัด  
2. ขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการเปิด ปิด ไฟ ตามกำหนดเวลา         
3. ขอให้ร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันจันทร์ ดูแลทำความสะอาดโต๊ะที่ทำงานของตัวเองให้สะอาด และพร้อมใช้งาน 
4. ปัญหาอ่ืน ๆ ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.  
 

                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   (นางทรรศนารี  พุทธิโชติ) 
                                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    

             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นางสาวนฤมล  พุกพิกุล) 
                                          เกษตรอำเภอเสาไห้ 


